

สรท.จี้รัฐเร่งลงทุนฟื้นฟูกระตุ้นจ้างงาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทุนของภาครัฐ คือ เครื่องมือที่สำคัญมากที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กระตุ้นการจ้างงาน ทำให้ให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ล่าสุด ทราบว่ากระทรวงคมนาคมมีโครงการขยายถนนหนทาง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จำนวนมาก เหล่านี้เป็นเรื่องที่ตีภาคเอกชนสนับสนุน เพราะต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันการส่งออกของไทยยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศที่เป็นผู้ซื้อสินค้าไทย ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแม้จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศผ่านนโยบายเที่ยวปันสุข แต่ก็ยังเป็นกลไกเล็กๆ เพราะโครงสร้างรายได้ท่องเที่ยวของไทยตัวสำคัญมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนวทางที่จะกระตุ้นภาคท่องเที่ยวที่ได้ผลจริงควรเป็นมาตรการ แทรเวล บับเบิล หรือการจับคู่ประเทศที่คุมโควิด-19 ได้แล้วให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย

“บงลงทุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ ตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องเร่งลงมือทันที เพราะมีความคล่องตัว

มากที่สุด ไม่มีอุปสรรค และเงินจากลงทุนส่วนนี้จะมีผลอย่างมากต่อการจ้างงานในพื้นที่เกิดรายได้ และสุดท้ายจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ดีที่สุดในเวลานี้” นายวิศิษฐ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือพิมพ์มติชนจะจัดสัมมนา เรื่อง “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างชาติ สร้างงาน” ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและกล่าวเปิด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ

หลังจากนั้น ได้ตั้งวงเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา อาทิ นายสรวิศ ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) และนายบัญชา ชุ่มชัยเวช พิธีกรรายการและผู้ประกาศข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขณะนี้ นายอนุทิน นายศักดิ์สยาม และผู้ร่วมเข้าเสวนาได้ตอบรับแล้ว ทางหนังสือพิมพ์มติชนกำลังดำเนินการเรื่องการสำรองที่นั่งตามมาตรฐานสาธารณสุขในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ซึ่งผู้เข้าฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทราบภาพรวมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยในปี 2563 และปีต่อไป และยังให้ประชาชนเข้าใจว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางใด เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับการฟื้นฟูได้อย่างไร และประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐมีแผนการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่า ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า และประชาชนได้ประโยชน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้สามารถเข้ารับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้รายละเอียดของการสมัครเข้ารับฟังและการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กในเครือมติชน จะทยอยประกาศให้รับทราบในเวลาอันใกล้